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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รฐัสภา 
 การประชุมเริ่มในเวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกานายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่สองขึ้น     
        บัลลังก์ แจ้งให้ที่ประชมุทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

- ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติรถยนต์ ซึ่งเป็นฉบับที่ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีประจําปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและคา่ภาษีค้างชําระของ
หน่วยงานราชการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางบก ฉบับที่..พ.ศ... ซึ่งปรับปรุง
ประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นและค่าภาษีประจําปีและนิรโทษกรรม 
ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีประจําปีค้างชําระของหน่วยงานราชการ ทั้งนําเหตุผลของร่าง
พระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขซึ่งวุฒิสภาเห็นชอบด้วยแล้ว เป็นเหตุผลของร่าง
พระราชบัญญัติในเรื่องนี้ในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

- ด้วยคณะกรรมการกิจกรรมพเิศษ วุฒิสภาได้จัดกิจกรรมสบืสานประเพณีไทย รดน้ําขอพรเนื่องใน
เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๖ ของสมาชิกวุฒิสภา โดยจัดขึ้นวันนี้ ณ ห้องโถง ช้ัน ๑ 
อาคารรัฐสภา ๒ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกฯร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

-  ด้วยคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการศึกษา ติดตามข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของวุฒิสภา ในคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา ได้จัดทําหนังสือ
วุฒิสภากับการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
ประเด็นสําคัญในการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งข้อสังเกตของวุฒิสภาต่อนโยบายและภาพรวมของการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อประโยชน์เป็นการสนับสนุนงานของฝ่ายนิติ
บัญญัติในการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้คณะอนุกรรมการ
จัดทําได้ดําเนินการเผยแพรห่นังสือดังกล่าว บริเวณหน้าห้องประชุม จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบ 
จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาต่อเนื่องในส่วนของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ในส่วนของ

การแก้ไขปรับปรุงน้ําหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยสาระสําคัญของร่าง ฯนี้ คือ การกําหนดบทนิยาม “การขนส่งส่วน
บุคคล” หมายความว่า การขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเองด้วยรถที่มีน้ําหนักเกินสองพันสอง
ร้อยกิโลกรัม , กําหนดให้พระราชบัญญัตินี้มใิห้ใช้บังคับแก่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกิน
สิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลทีม่ีน้ําหนักรถไมเ่กินสองพันสองร้อยกิโลกรัมตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้าง , กําหนดให้นายทะเบียนกลางและนาย
ทะเบียนประจําจังหวัดอาจมอบหมายใหข้้าราชการในสังกัดกรมการขนสง่ทางบกกระทําการแทนได้
นอกจากนี้มีการตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ เนื่องจากข้อตกลงเรื่อง
การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศที่ประเทศไทยทํากับประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นข้อตกลง
ระดับทวิภาคี ซึ่งมีเงื่อนไขตามข้อตกลงที่แตกต่างกัน การนํามาบัญญัติเป็นหลักการทั่วไปอาจไม่ 
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ครอบคลุมข้อตกลงหรือสัญญาที่ประเทศไทยทําไว้กับประเทศต่าง ๆ โดยสมควรให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงหรืออนุสัญญาแต่ละฉบับ,กําหนดอัตราค่าบริการตรวจสภาพรถ ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด และบทกําหนดโทษเก็บค่าบริการผิดจากอัตราค่าบริการที่กําหนด ,ตัดบทบัญญัติที่
ให้ผู้ประจํารถมีหน้าที่ต้องจัดให้มีสําเนาภาพถ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนไว้ประจํารถเพื่อแสดง
ต่อนายทะเบียนหรือผู้ตรวจการ,กําหนดบทเฉพาะกาลให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ซึ่งดํารงตําแหนง่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบัให้อยู่ใน
ตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  
ร่างฯนี้ทีป่ระชมุมีมติผ่านความเห็นชอบในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  
       จากนั้นที่ประชุม ฯพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมในการโอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ไปเป็นของกรมป่าไม้ โดยสาระสําคัญ
ของร่างฯนี้เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ ๒๕๔๕ เพื่อโอนกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปเป็นของกรมป่า
ไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาจากการที่กรมป่าไม้และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแล 
รักษา ส่งเสริมและทํานุบํารุงทรัพยากรป่าไม้ที่ซ้ําซ้อนกัน ประกอบกับภารกิจดังกล่าวได้ดําเนินการใน
พ้ืนที่รับผิดชอบบางส่วนที่ทับซ้อนกันด้วย ทําให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน โดยเฉพาะปัญหาการ
บังคับใช้กฏหมายเป็นเหตุให้การบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่อาจ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรโอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชและบรรดา
กิจการ อํานาจ หน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง ตําแหน่งและอัตรากําลังของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชไปเป็นของกรมป่าไม้ 
รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติของกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการในครั้งนี้ด้วย 

 ร่างฯนี้ทีป่ระชมุมีมติผ่านความเห็นชอบในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
ต่อจากนั้นที่ประชุมได้เลือกบุคคลผูส้มควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถีแ่ละกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ ๒๕๕๓ มาตรา ๗๐ จํานวน ๕ 
คนดังนี้  
- พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน

กิจการกระจายเสียง 
- นายพิชัย อุตมาภินันท์ ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการ

โทรทัศน ์
- นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกิจการ

โทรคมนาคม 
- พลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน

การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
- นายประเสริฐ อภิปุญญา ได้รบัคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภค 
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ช่วงท้ายการประชุม ที่ประชุม ฯ มีการเลือกรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง แทนที่นางพรทิพย์ โล่วีระ จันทร์
รัตนปรีดา 
สมาชิกวุฒสิภาจังหวัดชัยภูมิ ที่ลาออกจากตําแหน่งเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่มาครบ ๒ ปีตามที่ได้แสดงวิสัยทศัน์ไว้
ก่อนหน้านี ้โดยมีผู้เสนอตัวผู้สมคัรลงชิงตาํแหน่งจํานวน 4 คน คือ 1.นายวิทยา อนิาลา สมาชิกวุฒิสภาจังหวดั
นครพนม 2.นางนฤมล ศิริวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ 3.นพ.อนนัต์ อริยะชัยพาณิชย ์สมาชิกวุฒสิภา
จังหวัดสุรนิทร์ 4.นางสาวสมุล สุตะวิริยวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุร ีโดยการลงคะแนนเลือกต้ังในรอบแรก
นายวิทยา ได้ ๑๑ คะแนน นางนฤมล ได้ ๕๔ คะแนน นพ.อนันต์ ได้ ๓๙ คะแนน และ น.ส.สุมล ได้ ๓๗ คะแนน 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุมซึ่งจะต้องได้ ๗๓ คะแนน จึงต้องจัดให้มีการเลือกต้ังใน
รอบที่ ๒ โดยได้นําผู้ที่มีคะแนนสูงสุด ๒ อันดับแรกมาใหส้มาชิกเลือกต้ังใหม ่โดยการนับคะแนนในรอบที่ ๒ ปรากฏว่า
นางนฤมล และ นายแพทย์อนันต์ ได้รับคะแนนเสียง 68 คะแนนเท่ากัน ซึ่งตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ในกรณี
ของการลงคะแนนรอบที่ 2 ผู้ที่ชิงตําแหน่งทั้งสองคนมีคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจับสลากเลือกรองประธาน
เพื่อเป็นการชี้ขาด โดยผลของการจับสลากนายแพทย์อนันต์ เป็นผู้จับสลากเองและได้สลากคําวา่”ได้” จึงมีผลให้
นายแพทย์อนนัต์ได้เปน็รองประธานวุฒสิภาคนที่ ๒ แทนตําแหนง่ที่ว่างต่อไป          
       และก่อนหน้าที่จะมีการเลือกต้ังนายแพทย์อนันต์ ได้กล่าววิสัยทัศนใ์นที่ประชุมฯว่า แม้หลายคนจะมองว่าวุฒิสภา
ไม่มีอํานาจ ไมม่ีความหมายอะไร ไม่ได้อยู่ในสายตาของรัฐบาล ประชาชนก็ไม่ได้เห็นผลงาน แต่เรียนว่าวุฒิสภามีอํานาจ
แน่นอน อํานาจอันหนึ่งคืออํานาจทางวิชาการ อํานาจทางกฎหมาย ซึ่งสามารถที่จะสั่งการอะไรได้ หรือจะเป็นอํานาจ
ทางเศรษฐกิจ ณ เวลานี้คงไม่ใช่เวลาจะมาบอกว่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาเลือกต้ังหรือสมาชิกวุฒิสภาสรรหา  โดยจะให้ดี
ที่สุด ยังคงต้องใช้เวลา ใช้ประสบการณ์ ซึ่งในอนาคตอาจหารูปแบบกันได้ หรือเมื่อถึงตอนนั้นอาจไม่มีวุฒิสภาแล้วก็ได้ 
เพราะอาจไม่มีความจําเป็น แต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าประเทศไทยจําเป็นต้องมีวุฒิสภาเป็นสภาพี่เลี้ยง สภาตรวจสอบ 
และมองว่าขณะนี้เราได้ทําหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดแล้วและเชื่อว่ายังทําหน้าที่ตรวจสอบได้ วุฒิสภาจึงมีศักด์ิมีศรีทีจ่ะ
คงไว้ซึ่งอํานาจในการตรวจสอบ ส่วนการทํางานในคณะกรรมาธิการ วุฒิสภานั้นไม่เห็นด้วยที่สมาชิกฯจะอยู่ปฏบัติ
หน้าที่มากกว่า๒ คณะ เนื่องจากมองว่าสมาชิก ฯอาจทําหน้าที่ได้ไม่เต็มที ่ถ้าต้องการเป็นผู้ชํานาญ เชี่ยวชาญ ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ต้องมุ่งมั่น คือให้เก่งไปเลย รวมกลุ่มวิชาชีพกันเลย สมาชิกมีแพทย์มากมาย มีตํารวจทุกยศ สภาแห่งนี้
ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านเพื่อทํางาน ทําไมจะไมส่ามารถที่จะให้อะไรดีๆ กับแผ่นดินได้ เรื่องการแต่งต้ัง ถอด
ถอน ต้องลึกซึง้ ว่าจะเลือกได้ถูกต้องไหม ให้โอกาสคนที่ถกูถอดถอนได้ช้ีแจงแค่ไหน ต้องมีทีมงานที่จะสามารถ
ตรวจสอบในเบื้องลึกได้ สุดท้ายนี้วุฒิสภาต้องการบุคคลที่จะทํางาน มีจุดยืนที่ชัดเจน ต้องการความเป็นกลางที่ทําหน้าที่ 
ควบคุมการประชุมได้ มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นําในการรักษาเกียรติยศ ศักด์ิศรี ของวุฒิสภา และจะทําหน้าที่
เพื่อให้วุฒิสภาเป็นสภาที่มีเกียรติและศักด์ิศรีมากที่สุด 
      และภายหลังได้รับตําแหน่งนายแพทย์อนันต์ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก ฯที่ให้ความไว้วางใจและกล่าวว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่ให้วุฒิสภามีเกียรติ มีศกัด์ิศรีของการเป็นสภากลั่นกรองกฎหมายให้ได้อย่างดีทีสุด 

ปิดประชุมเวลา ๑๗.๑๔ นาฬิกา

 
 

 



 
 

 


